



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
28 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐออนไลน์, thestandard, tnnthailand, thansettakij

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สวามย์ รองปลัด สธ. แถลงไทยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในรพ. 13 ราย กลับบ้านแล้ว 27 ราย รวมสะสม 40 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 2,064 ราย

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเปิดช่องทางสื่อสารผ่านแชทบอท “คร.OK” และแอปพลิเคชัน “รู้กันทันโรค” เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกฟังข้อมูลอัตโนมัติหรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการได้ออกข้อแนะนำแก่ประชาชน 1.ติดตามข้อมูลประเทศที่มีรายงานการแพร่ระบาดจากกรมควบคุมโรค ขณะนี้มี 9 พื้นที่ คือ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อิตาลี และอิหร่าน 2.ให้เลี่ยง เลื่อน งด การเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด 3.หากจำเป็นต้องเดินทางไป ให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 4.ระหว่างเดินทาง หากป่วยให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งสถานทูตไทย 5.หลังเดินทางกลับมา ให้เข้ารับการคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสามารถขอรับการตรวจเพิ่มเติมได้ ยืนยันว่ายังมีการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนที่สนามบิน และหากมีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 6.หากคัดกรองที่สนามบินไม่พบอาการป่วย ให้อยู่บ้านเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 7.หากภายใน 14 วัน มีอาการป่วยให้ไปรพ.ใกล้บ้าน แจ้งข้อมูลกับสถานพยาบาลเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่าย 8.หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ยังอยู่ในระยะ 14 วัน ยังต้องดูแลตัวเองที่บ้าน และกลับมาพบแพทย์ตามนัด 9.ให้เชื่อข้อมูลของ สธ.และกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสมี 7 แห่ง และมีแผนการขยายไปทั่วประเทศ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย (ปู่ ย่า หลาน) 101 คน เป็นลบ 97 คน อีก 4 คนอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มอีก 3 ราย จากสถาบันบำราศนราดูร 2 ราย เป็นชายจีนอายุ 63 ปี และชายไทยอายุ 49 ปี อีก 1 รายจากรพ.ราชวิถี เป็นหญิงจีนอายุ 33 ปี ส่วนกรณีหลายบริษัทมีนโยบายให้พนักงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 นั้น ไม่จำเป็น และยังเป็นภาระเพิ่มภาระให้สถานพยาบาล ขอให้เฝ้าระวังอาการตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ แยกสำรับอาหาร หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือและรีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางตามความจริง ซึ่งหากประกาศโรคติดต่ออันตรายเพิ่มมีผลบังคับใช้ สถานพยาบาล ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม รวมถึงห้องชั้นสุตร จะต้องรายงานและแจ้งเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่ออันตราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วมีอาการไข้ อาการของระบบทางเดินหายใจ จะต้องแจ้งข้อมูลที่แท้จริงกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อช่วยในการรักษา และป้องกันไม่ให้แพร่กระจายติดต่อไปสู่ผู้อื่น หากไม่แจ้งมีโทษปรับ 20,000 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** thaigov, เว็บไซต์ไทยโพสต์, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหารสธ. ปรับนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ไทยโพสต์, newtv

-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงว่า ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัสร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการให้ข้อมูลที่แท้จริง ขอความร่วมมืองดเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ผู้ที่เดินทางกลับถึงไทยต้องโทรแจ้งบังคับบัญชาเพื่อขอผลงาน 14 วัน พร้อมกับแยกพื้นที่อาศัยกับคนอื่นในบ้าน อยู่ห่างคนใกล้ชิดอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ทำความสะอาดมือเป็นประจำ ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชน และควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้คนใกล้ชิดในบ้านด้วย ส่วนคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อย่าใกล้ชิดผู้เสี่ยงอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดมือเป็นประจำ ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกัน หากจำเป็นต้องติดต่อพูดคุยให้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งทั้งสองกลุ่มต้องเฝ้าระวังอาการป่วยของตัวเอง ให้ตรวจวัดอุณหภูมิวันละ 3 ครั้ง ว่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือไม่ ระบบทางเดินหายใจผิดปกติหรือไม่ หากมีทั้งสองอาการถือว่ามีโอกาสติดเชื้อสูง ควรติดต่อรพ.ที่ใกล้สุดหรือตามสิทธิ หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ หากใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เปิดหน้าต่าง เมื่อถึงรพ.ให้แจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด-19 ซึ่งโรคนี้ต้องดูแลเด็กเป็นพิเศษ

-สปสช. ระบุว่า ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง หากมีอาการสงสัย COVID-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไปรพ.ตามสิทธิ หรือเข้า รพ.รัฐ หากอาการไม่ตรงเกณฑ์ไม่ต้องไปรพ.เพื่อขอตรวจ

## การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ChiangmaiNews, acnews

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ซอยสรองประภา 14 เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นบ้านพักของปู่-ย่าที่ติดโรคโควิด-19 มาจากฮอกไกโด รวมทั้งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงและทางสาธารณะในระยะ 50 เมตร และแนะนำวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง</p> <p>-ตม.ร่วมกับสธ.ตั้งศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังโควิด-19 ป้องกันปัญหาปิดข้อมูล โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นและกวางโจว ที่เข้ามายังประเทศไทยและยังไม่ได้กลับออกไป 1,765 คน แพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร่างกายแล้วว่าปลอดภัย ไวรัส ส่วนคนจีนจากเมืองอื่นๆ ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยพ้นระยะฟักตัวแล้ว ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่เดินทางกลับประเทศเพราะเกรงว่าหากกลับไปอาจจะติดเชื้อไวรัส</p> <p>-กรมการค้าภายในเร่งกระจายหน้ากากอนามัยให้กับเชvron อีเลฟเว่น มินิบิ๊กซี โลตัส เอ็กซ์เพรส ร้านธงฟ้า ขาย 4 ชิ้นราคา 10 บาท ตั้งเป้าสัปดาห์นี้กระจายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านชิ้น</p> <p>-รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้สทศ.คกก.การอาชีวศึกษาจัดทำหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน 50,000 ชิ้น แจกจ่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ</p> <p>-กทม. ออกมาตรการ ให้ชрк. ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด งดเดินทางไปประเทศเสี่ยง ส่วนทีมแพทย์เตรียมพร้อมขั้นสูงสุด ทั้งเวชภัณฑ์ และสถานที่ หากฝ่าฝืนถือว่าผิดวินัยร้ายแรง</p> <p>-รร.อนุบาลชลบุรี ออกประกาศชี้แจงว่า มีเด็กนักเรียนเดินทางไปญี่ปุ่น 2 คน และเกาหลีใต้ 1 คน และเดินทางกลับถึงไทยแล้ว สธ.ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีโรคติดเชื้อ และหยุดอยู่กับบ้าน 14 วันตามข้อกำหนดของ ก.ศึกษาธิการ โดยมีแพทย์ดูแล และจะกลับมาเรียนอีกครั้งวันที่ 9 มี.ค. 2563</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Sohly Nareerak" ชาวจังหวัดสระแก้ว โพสต์ข้อมูลแสดงความรับผิดชอบ โดยการกักตัวเองหลังจากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจอีจัน</p> <p>-โพสต์ข้อมูลว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระบุเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส WHO จึงแนะนำให้ 1.หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก 2.จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด</p>	
<p><b>ข่าวผลกระทบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, mcot</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีมต.หลายคนเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ว่า ยังไม่มีมาตรการว่าทุกคนจะต้องกักตัว 14 วัน แม้จะประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องถูกบังคับให้กักกันโรค 14 วัน แต่ถ้าใครทำได้ก็เป็นเรื่องดี สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ คือ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย พักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผย ได้รับรายงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าพบผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศมีไข้และเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง 2 ราย คือ 1.ชายชาวไทย อายุ 33 ปี เดินทางมาจากเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินอีสตาร์เจ็ท เที่ยวบิน ZE 921 พบ 1 วันก่อนมามีไข้ เจ็บคอ จึงส่งต่อแพทย์ประจำด่านควบคุมโรค มีความเห็นสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ส่งรพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 2.เด็กชายชาวไทยวัย 5 ขวบ เดินทางมาจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยสายการบิน TWayAir เที่ยวบิน TW 101 พบมีไข้ 38.8 องศาเซลเซียส ส่งต่อแพทย์ประจำด่านควบคุมโรค มีความเห็นสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำส่งรพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพชบุรี</p> <p>-แชร์ข้อมูล คนที่กลับจากประเทศเสี่ยงแต่ไม่ยอมกักตัวเอง สามารถโทรแจ้ง 1422 ใครไม่ร่วมมือมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท</p> <p>-เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลว่า มีผู้ที่กลับจากประเทศเสี่ยง แล้วโพสต์ตามกลุ่มท่องเที่ยวต่างๆ ทำนองไม่เกรงกลัวการติดเชื้อ กลับมาจะไม่กักโรค แล้วออกไปใช้ชีวิตตามปกติ ให้แจ้ง 1422 จะได้เอาไปกักโรค ถ้าไม่ทำตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> twitter โฟสต์ประเด็น</p> <p>-เตือนว่าควรกลัวโรคนี้อย่างคิดว่าจะร่างกายแข็งแรงแล้วจะไม่ตาย เพราะหากป่วยโรคนี้อาจทำให้เป็นโรคปอดไปตลอดชีวิต การออกกำลังกายไม่ช่วยอะไร เพราะปอดส่วนที่เคยอักเสบจะกลายเป็นพังผืดถาวร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพชบุรี</p> <p>-แฟนเพจ Red Skull Society รับเรื่องจากลูกเพจแจ้งว่า แม่ค้าขนมจีนใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เดินทางเที่ยวบินเดียวกับปู่-ย่าที่ติดเชื้อ COVID-19 จากญี่ปุ่น และกลับมาไม่เข้าสู่กระบวนการกักกันโรค 14 วัน แต่เปิดร้านขายขนมจีนในพื้นที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-Dtac เซ็นทรัลระยอง ปิดบริการ หลังจากพนักงานไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานต่อทันที โดยต่อมาตีแตกออกหนังสือชี้แจงว่า ได้ปิดศูนย์บริการ 5 สาขาที่มีพนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สาขาพระราม 3 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ระยอง นครศรีธรรมราช และเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, มติชนออนไลน์</p> <p>-เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชี้แจงกรณีโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพานักเรียนไปทัศนศึกษาประเทศกลุ่มเสี่ยง 505 คน ในจำนวนนี้มีครู 60 คน และกลับไทย 23 ก.พ. ว่า ทางโรงเรียนได้สั่งให้ทั้งหมดเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักและปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. โดยทางโรงเรียนได้ขอปิดเรียนเอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เพจ “@Trang ที่จังหวัดตรัง” โพสต์ข้อความ ตำรวจ สภ.เมืองตรัง ตามหาตัวชายชาวจีนที่เข้าตรวจในรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และพบว่ามีไข้ แต่ไม่ยอมอยู่รักษาในรพ. ล่าสุดพบนั่งรับประทานอาหารในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใจกลางเมืองตรัง ผอ.รพ.ตรังรีบเดินทางมารับตัวพร้อมเพื่อนอีก 2 คนไปตรวจ พบว่ามีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ประกาศปิดโรงเรียน 1 วัน ในวันที่ 28 ก.พ. เนื่องจากมีเด็กนักเรียนชั้น ป.3 กลับจากญี่ปุ่นไปตรวจร่างกายไม่พบติดเชื้อ แต่เพื่อความมั่นใจจึงสั่งปิดทำความสะอาด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Doctor กล้วย</p> <p>-โพสต์ว่าได้รับแจ้งจากหมอหลายรพ.ว่า ที่รพ.ขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยบางรพ.จะให้ห้องทันตกรรมใช้หน้ากากแบบผ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคสูงมาก</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, เพชบุรีรพ.ระยอง, เพจอีจัน, 77kaoded, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-สื่อโซเชียลแชร์ข้อมูลผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นชาวระยอง กลับเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ621 มีทั้งหมด 35 คน และเป็นคนที่ ต.พ. อ.เมือง จ.ระยอง 16 คน ล่าสุดมี 1 ราย เริ่มป่วยเป็นไข้แล้ว ในทวีปมีคนจากกรุงเทพฯ 6 คน ที่เหลืออีก 13 คนเป็นคนจังหวัดอื่น ผอ.รพ.ระยองตรวจไม่พบเป็นไข้ทั้ง 15 คน แต่มี 1 คนเป็นชาย อายุ 53 ปี ชาวจ.ระยอง ได้นำตัวมารักษาห้องแยกโรคติดต่อ และมีผู้หญิงอีก 1 คนสมัครใจเข้าตรวจรักษาเพราะประชุมกับต่างชาติแล้วมีอาการเป็นไข้ ทั้งสองคนผลเป็นลบไม่มีเชื้อ ส่วนคนที่ร่วมทวีปได้เฝ้าดู 14 วัน</p> <p>-นพ.สสจ. พิจิตร ยืนยัน พิจิตรไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 หลังมีกระแสข่าว พบผู้ป่วยที่กลับจากการเดินทางประเทศที่เสี่ยง</p> <p>-รพ.อุดรธานี ออกประกาศยืนยันไม่พบผู้ป่วย COVID-19 ที่แต่งชุดกันเชื้อโรคเป็นการป้องกัน</p> <p>-สสจ.นครราชสีมา ยืนยันไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ชี้แจง 4 กรณีแชร์ในสื่อโซเชียลฯ เป็นผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยและเฝ้าระวัง ล่าสุดผลตรวจเป็นลบ</p> <p>-โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ดอนเมือง ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่มีเด็กนักเรียนป่วยโควิด-19 ตามข่าวลือ ย้ำปิดเรียน 28 ก.พ. - 6 มี.ค.</p> <p>-รพ.เซนต์หลุยส์ ออกประกาศว่า ข่าวพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 ราย ไม่ใช่เรื่องจริง การจำกัดประตูเข้า-ออก ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นมาตรการคัดกรองเหมือนรพ.อื่นๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> newslampang</p> <p>-สสจ.ลำปาง ยืนยันไม่มีผู้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นและเดินทางกลับเที่ยวบินเดียวกับปู้ย่าที่ติดเชื้อ แต่มีข่าวลำปางที่ไปเที่ยวประเทศเสี่ยงกลับมาแล้ว 30-40 คน แนะนำให้เฝ้าระวังอยู่บ้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> 77kaoded</p> <p>-จ.อุบลราชธานี มีข่าวลือว่ามีเด็กนักเรียน 2 คนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยไม่แจ้งโรงเรียนทราบ และเด็กยังมาเรียนตามปกติ ไม่มีการกักตัวเฝ้าระวัง ผอ.โรงเรียนแจ้งว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบผู้ที่กลับจากเที่ยวบินดังกล่าว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไลน์</p> <p>-โพสต์ภาพพร้อมข้อความ COVID-19 มีชีวิตอยู่บนธนบัตรได้นาน 9 วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจหมอเล็บแพนด้า</p> <p>-โพสต์เตือน กรณีมีคนโพสต์ข้อมูลว่า น้ำตาลทรายขาว 3 ซ้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชู 5% 2 ซ้อนโต๊ะ ผสมน้ำครึ่งลิตร จิบครั้งละ 250 CC./ชม. วันละ 6 ชุด ป้องกันโควิดได้ เป็นข่าวปลอม</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, bangkokbiznews, js100, bbc, thestandard, thebangkokinsight</p> <p>-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงผลการวิจัยจาก ม.จอห์น ฮอปกินส์ ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอันดับ 1 ประเทศที่มีการรับมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กับโรคระบาดดีที่สุดในโลก ซึ่งในผลสำรวจนี้ ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีความพร้อมรับมือโรคระบาดดีที่สุดด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CDC สหรัฐฯ เผย พบชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียติดโรคโควิด-19 โดยไม่พบประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมาก่อน</li> <li>-รองผอ.ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคประจำมณฑลกว่างตุงของจีน เผยว่า 14% ของผู้ป่วย Covid-19 ในมณฑลกว่างตุงที่อาการหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมามีอาการซ้ำ ซึ่งให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วอาจต้องเฝ้าสังเกตอาการต่ออีกระยะหนึ่ง แม้จะตรวจไม่พบเชื้อ 2 ครั้ง โดยเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป</li> <li>-ญี่ปุ่น พบไกด์หญิงคนหนึ่งตรวจพบเชื้อโควิด-19 รอบสองหลังจากรักษาหายแล้ว ถือเป็นเคสแรก ผู้เชี่ยวชาญแนะนำควรเลื่อนการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก หากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้</li> <li>-เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 505 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรวม 1,766 ราย เสียชีวิต 13 ราย</li> <li>-อิตาลีติดเชื้อเพิ่ม 470 ราย เสียชีวิต 17 ราย</li> <li>-อังกฤษ พบผู้ป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย โดย 1 คนติดเชื้อหลังการไปเที่ยวอิตาลี ส่วนอีกคนติดเชื้อหลังไปเที่ยวที่เกาะเตเนริเฟของสเปน ทำให้ตัวเลขรวมผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 15 ราย</li> <li>-ซาอุดีอาระเบีย ห้ามชาวต่างชาติเข้ามาแสวงบุญในประเทศรวมถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ คือ นครเมกกะและเมืองเมดีนา นอกจากนี้ยังห้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าประเทศด้วย</li> <li>-โครเอเชีย ติดเชื้อรายที่ 2 ของประเทศ</li> <li>-อิหร่าน มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 245 ราย เสียชีวิต 26 ราย</li> <li>-จีน มีผู้เสียชีวิต 2,788 ราย ผู้ป่วยสะสม 78,497 ราย รักษาหายแล้ว 32,495 ราย ขณะที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศโรมาเนีย แอลจีเรีย ออสเตรเลีย โครเอเชีย จอร์เจีย กรีซ นอร์เวย์ ปากีสถาน เดนมาร์ก เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์ธมาซิโดเนีย ซานมารินิ</li> </ul>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-กล่าวว่า เพชบุรินทร์.ธีระวัฒน์ ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบอาการของผู้ป่วยโควิด-19 กับการเป็นไข้หวัดธรรมดา และระบุว่า ข้อมูลที่นำมาทำอินโฟกราฟิกไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยชี้ให้เห็นจุดที่คลาดเคลื่อน และระบุว่า อาการของผู้ป่วยโควิด-19 ซับซ้อนกว่าไข้หวัด ขณะนี้สามารถแพร่เชื้อในชุมชนคนไทยส่วนใหญ่ได้ไม่จำกัด ไม่แพร่เชื้อเฉพาะคนที่เพิ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>-กล่าวว่า กรณีติดเชื้อในไทยจากของปู-ย่า-หลาน ถือเป็นบทเรียนสำคัญว่า 1.แม้ขณะนี้ยังไม่มียาวัคซีนป้องกัน แต่การป้องกันที่ดีที่สุด คือความไม่เห็นแก่ตัว ไม่กลัวเสียผลประโยชน์ส่วนตัว เสียเวลา กล่าวว่าจะถูกกักตัว 14 วัน คนในสังคมควรจะต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ 2.ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจโรคและป้องกันการแพร่ระบาด น่าจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มาตรา 49 มาตรา 52 ทั้งจำทั้งปรับ 3.ต้องหาทางป้องกันไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก และไม่ให้เกิดความแตกแยก หรือความรุนแรงระหว่างกันจากความหวาดกลัว โกรธแค้น หรือชิงชัง ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ภูวธรณ์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความว่า การไม่บอกความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรจะต้องได้รับการลงโทษ แต่ที่ควรให้ความสำคัญ คือ ผู้ป่วยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อหายจากโรคแล้วจะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างไร อาจจะมีหน่วยงานเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน เพื่อลดผลกระทบทางสังคมและจิตใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์สังคมข่าว</p> <p>-เสนอว่า สิ่งที่เป็นปัญหาขณะนี้ คือ เรื่องการหยุดเฝ้าระวัง 14 วันตามที่สธ.แนะนำ ซึ่งบางหน่วยจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการลา ภาครัฐควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในภาพรวม เพื่อป้องกันปัญหา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส</p> <p>-กล่าวถึงผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิหร่าน อิตาลี ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดขณะนี้แนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น การเดินทางระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก ส่วนราชการ สถานศึกษา และภาคเอกชนหลายแห่งออกประกาศคำสั่งควบคุมป้องกันการระบาดภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ปฏิบัติตามคำสั่งแนะของสธ.ในการป้องกันตัวเองและครอบครัว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์ เลียบวิภาวดี</p> <p>-กล่าววิจารณ์การรับมือการระบาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเคยออกมาให้ความมั่นใจว่าเอาอยู่ และตัวเลขผู้ป่วยอยู่ที่ 35 ราย แต่ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 40 ราย โดยเฉพาะ 3 รายหลังที่มาจากครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเป็นการปกปิดความจริงกับเจ้าหน้าที่ ทำให้สร้างความหวั่นไหวแก่คนไทยจำนวนมากว่าเชื้อจะกระจายไปกว้างขวาง และอีกไม่กี่วันข่าวใหญ่จะตามมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ เปิดฟ้าส่องโลก</p> <p>-กล่าวเตือนนักท่องเที่ยวที่สนใจในการลดราคาของทัวร์ประเทศกลุ่มเสี่ยง ว่าเป็นการเดินทางที่ไม่คุ้มค่า ไม่ตระหนักว่าอาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาสู่ญาติพี่น้องหรือชุมชน ขอให้หลีกเลี่ยง ขณะที่อีกด้าน ทีมวิจัยของไทยกำลังศึกษาว่าด้าน COVID-19 จากสมุนไพรมะนาวไทย โดยความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ทะหะพาที</p> <p>-กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยที่ปกปิดข้อมูล เตือนร้อนถึงกรม.สธ. ต้องออกมาดำเนิน พร้อมย้ำว่ากรณีนี้ยังไม่ถึงขั้นซูเปอร์สเปรดเดอร์ เพราะยังควบคุมและติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ แต่ในความรู้สึกของประชาชนคนที่อ่านข่าวต่างเกิดอาการหัววิติกไปตามๆ กัน ได้แต่หวังว่ากระทรวงฯ จะเอาอยู่ตามที่ท่านแถลงไว้ และเห็นด้วยกับที่ให้บอกประวัติการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้แพทย์หรือรพ.แยกไว้ตั้งแต่ต้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า การแพร่ระบาดในไทยยังอยู่ระยะที่ 2 แต่มีการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคร้ายแรงลำดับที่ 14 เพื่อความไม่ประมาทและทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เด็ดขาดมากขึ้น ในทางกลับกัน จะสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยมีปฏิบัติการการควบคุมเข้มงวดและรัดกุม เรียกความเชื่อมั่นให้คนในประเทศและต่างประเทศได้</p>	
<p><b>คำรักษา รพ.เอกชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ (28 ก.พ.) จะนำค่าบริการรพ.เอกชน 356 แห่ง 304 รายการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ <a href="http://www.dit.go.th">www.dit.go.th</a> เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาค่าบริการ</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ คือ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตบางคอแหลม เขตบางกะปิ เขตลาดกระบัง เขตคลองสาน เขตบางเขน เขตพระนคร เขตคลองเตย เขตหลักสี่ เขตบึงกุ่ม และเขตบางกอกใหญ่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ</p> <p>-จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่ายังคงอยู่ในภาวะน่าวิตก ค่า PM2.5 เฉลี่ย 144 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แจ้งงดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด</p> <p>-คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ พบค่าฝุ่น PM2.5 ระหว่าง 50-170 มคก./ลบ.ม. ใน 21 สถานี คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับกระทบสุขภาพ 2 สถานี หนักสุดที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 170 มคก./ลบ.ม. และ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 112 มคก./ลบ.ม.</p>	-
<p><b>ศูนย์ผลิตเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ประธานคกก.เครื่องมือแพทย์ร่วมมิต้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ของไทยมีการนำเข้ามากกว่าการผลิตและส่งออก ซึ่งการผลิตและส่งออกส่วนใหญ่ เป็นบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนและส่งกลับไปยังประเทศตนเอง ทำให้ไทยเสียดุลทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะการสร้างสรรคภูมิปัญญา นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง และสามารถส่งออกต่างประเทศได้ อัย.จึงร่วมกับ MPCT จัดอบรมแก่นักวิจัย ผู้ผลิตและผู้สนใจในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 500 คน</p>	-
<p><b>โรคลมชัก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การโรคลมชักสากล กำหนดให้ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนก.พ.ของทุกปี เป็นวันโรคลมชักสากล เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงโรคลมชักให้มากขึ้น</p> <p>-นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักโดยนำช้อนหรือสิ่งของต่างๆ ใส่เข้าไปในปากเพื่อป้องกันการกัดลิ้น เป็นความเข้าใจที่ผิด ทำให้เกิดอันตรายต่อลิ้นและฟันได้ สถาบันฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันโรคลมชักสากล ในวันที่ 27 ก.พ. 2563 เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง</p>	-